

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23/TB-UBND

*Phú Thọ, ngày 17 tháng 3 năm 2016*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy về việc giải quyết các nội dung liên quan đến việc thực hiện chủ trương thanh lý mô hình trồng thử nghiệm cây cao su tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê**

Ngày 17/3/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy chủ trì hội nghị nghe Hội đồng định giá tài sản của tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê báo cáo các nội dung liên quan đến việc thực hiện chủ trương thanh lý mô hình trồng thử nghiệm cây cao su tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê. Dự hội nghị có Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy kết luận:

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đánh giá kết quả hiện trạng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch phát triển cây cao su của tỉnh và mô hình trồng thử nghiệm cây cao su tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thông qua và phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó không xác định quy hoạch trồng cây cao su, đồng thời cho chủ trương thanh lý mô hình trồng thử nghiệm cây cao su tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê để bàn giao cho UBND huyện Cẩm Khê quản lý nhằm thu hút các doanh nghiệp, Tập đoàn lớn vào đầu tư. Đồng thời Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cũng thống nhất chủ trương thanh lý, bàn giao nguyên trạng mô hình trồng thử nghiệm cao su tại xã Đồng Lương tại Văn bản số 40/HĐTVCSVN ngày 05/02/2016. Trong thời gian qua, Hội đồng định giá tài sản của tỉnh và các sở, ngành, UBND huyện Cẩm Khê đã tích chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần chè Phú Thọ tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê giao cho UBND huyện Cẩm Khê quản lý; tham mưu phê duyệt giá trị còn lại đối với tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư gắn liền với đất bị thu hồi của Công ty Cổ phần chè Phú Thọ làm cơ sở để chi trả cho các đơn vị liên quan. Tuy nhiên đến nay việc tiếp nhận, bàn giao nguyên trạng diện tích cao su, các công trình kiến trúc và lao động đang làm việc tại mô hình trồng thử nghiệm cây cao su giữa Công ty Cổ phần cao su Yên Bái và UBND huyện Cẩm Khê vẫn chưa thực hiện được. Nguyên nhân do Công ty Cổ phần cao su Yên Bái thiếu thiện chí hợp tác, chưa thực hiện nghiêm túc chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút các dự án đầu tư tại khu vực này.

Để giải quyết dứt điểm các tồn tại và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Tỉnh ủy về việc thanh lý mô hình trồng thử nghiệm cây cao su tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, giao:

1. Hội đồng định giá tài sản của tỉnh (Được thành lập tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 3118/QĐ-UBND ngày 14/12/2015; số 3225/QĐ-UBND ngày 29/12/2015; số 351/QĐ-UBND ngày 19/02/2016) tiếp thu ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, nghiên cứu kỹ đề nghị của Công ty Cổ phần cao su Yên Bái tại Văn bản số 83/CV-CSYB ngày 14/3/2016, đồng thời rà soát lại hồ sơ, căn cứ pháp lý, đề xuất nội dung giải quyết các đề nghị của Công ty Cổ phần cao su Yên Bái, gửi UBND tỉnh trong ngày 18/3/2016 để trả lời Công ty. Yêu cầu nội dung đề xuất trả lời phải rõ ràng, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý và tính thuyết phục cao.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cẩm Khê, đặc biệt với các cơ quan thuộc khối nội chính nghiên cứu kỹ hồ sơ, tham mưu cho UBND tỉnh biện pháp giải quyết để thực hiện bàn giao dứt điểm diện tích đất đã thu hồi của Công ty Cổ phần chè Phú Thọ tại xã Đồng Lương giao UBND huyện Cẩm Khê quản lý theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật trong trường hợp Công ty Cổ phần cao su Yên Bái không chấp hành hoặc chậm thực hiện các nội dung theo yêu cầu của tỉnh. Yêu cầu việc tham mưu, đề xuất phải xong trước ngày 22/3/2016.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc Hội đồng định giá tài sản của tỉnh, Sở Tư pháp thực hiện các nội dung nêu trên, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

Vậy, thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Khổng Danh Đạt**